

คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาวกัญญา สีนอวานนท์
ในพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๔๗

นางสาวกัญญา สีนอวานนท์ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ และ ป.ม. (อนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับทุนมูลนิธิฟูลไบรต์ ไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา สำเร็จปริญญาโททางภาษาอังกฤษ (M.A. in English) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาได้รับทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา สำเร็จปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ (Ph.D. in Linguistics) จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ พ.ศ. ๒๕๑๓

นางสาวกัญญา สีนอวานนท์ เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ได้กลับมาปฏิบัติราชการ ณ ดังกัดเดิม รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑๕ ปี จากนั้นจึงย้ายสังกัดเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำเอก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ รับผิดชอบโปรแกรมภาษาอังกฤษ เคียงข้างตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอังกฤษ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ และศูนย์บริการภาษา จึงได้ขอโอนไปบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ นางสาวกัญญา สีนอวานนท์ ปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นเวลา ๖ ปี และขอลาออกจากราชการเพราะเหตุสูงอายุก่อนวาระเกษียณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗

ประจวบกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตในระยะแรกเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยจะบรรลุเป้าหมายในขั้นต้น ด้วยการเปิดรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะทางสายวิทยาศาสตร์บ้างแล้ว เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ก็ตาม แต่เพื่อให้ให้บริการทางการศึกษาให้สมบูรณ์แบบและครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิชาการสายศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้เรียนเชิญมาสร้างสรรคงานทางด้านนี้ โดยรับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว และการเลขานุการ รวมทั้งโครงการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙

ตลอดระยะเวลาของชีวิตการงานนางสาวกัญญา สีนอวานนท์ เป็นผู้ทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจให้การศึกษาย่างเต็มที่ทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชน โดยเน้นหนักการวางแผนและการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เป็นผู้ก่อตั้งคณะทางด้านมนุษยศาสตร์ หรือทางด้านศิลปศาสตร์ นับตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาสำหรับ

คณะดังกล่าว สะท้อนให้เห็นปรัชญา เหตุผล และวิสัยทัศน์ที่เอื้อต่อความเจริญและประโยชน์สุขของบุคคลและสังคมไทยรวมในภูมิภาคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การใช้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้น ดังนั้นโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ดี การจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็ดี จึงเป็นผลจากการปฏิรูปที่นางสาวกัญญา ลินธวานนท์ มีส่วนคิดค้นหาหนทางพัฒนาการศึกษาสู่จุดที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นทั้งในแนวนอน แนวตั้ง อีกทั้งตำรงจุดเดิมที่ทรงคุณค่าไว้ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรทางด้านมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาต่างประเทศได้มีการศึกษาหลักสูตรจากระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เข้มข้นยิ่งในแง่ของวรรณศิลป์ตามคตินิยมเดิม ให้มีวิวัฒนาการสู่การเสริมสร้างทักษะทางภาษาคู่ขนานไปกับเนื้อหาความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ จนถึงระดับที่มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารประกอบการงานเป็นประโยชน์แก่ตน และสอดคล้องรองรับกับสภาพความต้องการและแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนไป ดังปรากฏเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อประสิทธิ์ประสาทปริญญาตรีทางสาขาวิชาเอก กลุ่ม “อุตสาหกรรมบริการ” อันได้แก่ การท่องเที่ยว การโรงแรม และการธนาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้ นางสาวกัญญา ลินธวานนท์ ยังเป็นผู้ก่อตั้ง “ทุนศิลปศาสตร์” สำหรับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมอบเงินเดือน ๓ เดือนสุดท้ายของการทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตรวมเป็นเงิน ๙๐,๔๕๐ บาท ให้เป็นทุนเริ่มแรกของกองทุนศิลปศาสตร์ ซึ่งมีผู้บริจาคเพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๒๐,๔๕๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำดอกผลจากเงินต้นที่ฝ่ายธนาคารมาจัดสรรให้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาอีกด้วย

จากผลงานดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยรังสิตจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แต่ นางสาวกัญญา ลินธวานนท์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ประวัติ

นางสาวกัญญา สินธวานนท์

เกิดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

- พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ และ ป.ม. (อนุปริญญาครุศาสตรบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ๒๕๕๗ ศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา สำเร็จปริญญาโททางภาษาอังกฤษ (M.A. in English) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (ทุนมูลนิธิรพีเอส)
- ๒๕๖๓ ศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา สำเร็จปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ (Ph.D. in Linguistics) จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (ทุนมูลนิธิรพีเอส)

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ กระทรวงศึกษาธิการ
- ๒๕๖๓ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำเอก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผิดชอบโปรแกรมภาษาอังกฤษ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอังกฤษ
- ๒๕๖๖ ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ ภาควิชาภาษา คณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์
- ๒๕๖๗ ขอลาออกจากราชการเพราะเหตุผลอายุก่อนจะเกษียณ
- ๒๕๖๘ โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรการโรงแรม และการท่องเที่ยว และการเลขานุการ และโครงการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยรังสิต